

Số: 24 /NQ-HĐND

Chợ Đồn, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện
kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động, giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc
hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện
kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

Xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án
nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp
chế Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá chung về kết quả công tác

Nhất trí kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp
luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành
án năm 2023.

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị của tỉnh cũng như huyện Chợ Đồn
được giữ vững và ổn định, không có vụ việc phức tạp bức xúc trong quần chúng
nhân dân. Mặc dù còn gặp một số khó khăn, song Ủy ban nhân dân huyện, Công
an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục Thi
hành án Dân sự huyện Chợ Đồn đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ được giao; tình hình tội phạm giảm so với năm 2022, vi phạm hành
chính, giải quyết các tranh chấp đều đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu của Hội đồng
nhân dân giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Các
hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cơ bản được thực hiện theo đúng
quy định của pháp luật, chất lượng tiếp tục được nâng cao, không để xảy ra việc

oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có án hoàn trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, chất lượng xét xử được nâng cao, tỉ lệ thi hành án dân sự cao hơn năm trước. Cán bộ làm công tác tư pháp tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn tiềm ẩn, ngày càng tinh vi. Công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: hoạt động điều tra, xét xử một số vụ án chưa đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến bị kiến nghị; Công tác kháng nghị trong lĩnh vực giải quyết các vụ án Dân sự của Viện kiểm sát chưa cao; trong công tác xét xử vẫn còn vụ án Dân sự bị cấp phúc thẩm sửa án do lỗi chủ quan của Thẩm phán; một số vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành nhưng để lâu không thi hành.

Điều 2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024

Hội đồng nhân dân huyện tán thành với nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện đề ra, đồng thời, yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là điểm, tụ điểm về ma túy, “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, tội xâm phạm trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, chú trọng công tác phòng ngừa xã hội; tăng cường quản lý chất cháy, chất nổ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục kiểm chế, giảm tai nạn giao thông cả về 3 tiêu chí. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

Chỉ đạo Cơ quan thanh tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công an huyện tăng cường năng lực Công an xã, thị trấn, bảo đảm thực hiện việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, tước một số quyền công dân; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Chỉ đạo cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nghiêm thẩm quyền tố tụng do luật định. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng.

Chỉ đạo cơ quan chức năng có kế hoạch, giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 135-KH/HU ngày 23/10/2023 của Huyện ủy Chợ Đồn về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Đối với Cơ quan điều tra:

Tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt từ 90% trở lên. 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định pháp luật. Điều tra khám phá các loại tội đạt từ 85% trở lên; tội phạm rất nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Không để xảy ra vi phạm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm.

Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án. Thường xuyên rà soát các vụ án tạm đình chỉ điều tra để sớm phục hồi điều tra khi có căn cứ. Nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình. Truy bắt đối tượng bị truy nã, trốn thi hành ngoài xã hội. Không để xảy ra bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam; không để đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết có trách nhiệm của cơ sở giam giữ; không để người bị bắt tạm giữ, tạm giam trốn. Kiên quyết áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để đảm bảo thi hành án.

3. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện:

Tăng cường áp dụng các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Bảo đảm 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được giải quyết đúng thời hạn đạt; Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố và suốt quá trình điều tra vụ án của cơ quan điều tra, hạn chế mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra và truy tố, xét xử kịp thời các vụ án gây nhiều bức xúc ở địa phương đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thường xuyên phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát những vụ án đang tạm đình chỉ điều tra, yêu cầu Cơ quan điều tra tích cực xác minh để sớm phục hồi điều tra, nhất là đối với những trường hợp sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

Kiểm sát 100% các quyết định, bản án trong lĩnh vực hình sự, dân sự; nâng cao kỹ năng tranh tụng, luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự.

Tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù. Đảm bảo việc giam, giữ có căn cứ pháp luật.

Đảm bảo các kiến nghị, kháng nghị phải có căn cứ và đúng pháp luật; nâng cao trách nhiệm và tỷ lệ kháng nghị ngang cấp, được Tòa án chấp nhận trên 85%; tỷ lệ kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan được chấp nhận từ 90% trở lên.

Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án hình sự nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Tại các kỳ họp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kết quả công tác của ngành; thống kê, phân tích tội phạm đồng thời đề xuất các giải pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

4. Đối với Tòa án nhân dân huyện:

Nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; phân đấu giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan (án hủy, sửa thấp hơn 1,5%); phân đấu tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt từ 90% trở lên; dân sự từ 85% trở lên; hành chính từ 65% trở lên; xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa đạt từ 99% trở lên.

Trong công tác xét xử án hình sự: Không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn trong giai đoạn xét xử. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật. Làm tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực pháp lý được đưa ra thi hành. Tổ chức xét xử lưu động một số phiên hình sự là án điếm, án rút kinh nghiệm để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong công tác giải quyết án dân sự: Hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án; tạm đình chỉ không có căn cứ; việc để án quá hạn luật định; chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đưa công tác hòa giải các vụ án theo quy định của Luật tố tụng xuống cơ sở, nơi cư trú của đương sự để hòa giải; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác giải quyết xét xử và các công tác khác; giải quyết đơn thư, tiếp dân đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; phân đấu 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ điều kiện công khai đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Trong công tác thi hành án hình sự: Đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực được đưa ra thi hành.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP ngày 15/12/2021 của liên ngành trung ương về tổ chức phiên tòa trực tuyến phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

5. Chi Cục thi hành án Dân sự huyện:

Thực hiện việc ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong phân loại, xác minh việc có điều kiện thi hành án và chưa có điều kiện thi hành án. Khắc phục triệt để việc án có điều kiện thi hành nhưng để lâu không thi hành. Có biện pháp để nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành án cao hơn năm trước. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý chỉ đạo điều hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; (báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công thông tin điện tử huyện (đăng tải)
- Lưu: Văn thư, tổng hợp, HS.

CHỦ TỊCH

Ma Thị Na